



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๓ โทร ๐ ๕๕๒๒ ๗๐๕๔

ที่ E สขป.๓.๐๔/ ๒๗๔ /๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ขอข้อมูล ประเด็นข้อตรวจพบด้านประมาณการและราคากลาง ของหน่วยงานภายนอก

เรียน ผคป. ผคบ. ผคส.๓ และ ผบท.ขป.๓

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานชลประทานที่ ๓ แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำองค์ความรู้ที่ ๑ เรื่อง คู่มือ การกำจัดจุดอ่อนในการจัดทำประมาณการงาน ชลประทาน ซึ่งในการจัดทำองค์ความรู้ฯ ดังกล่าว มีหัวข้อที่จะต้องสรุปรวบรวมประเด็นข้อตรวจพบที่เกี่ยวข้อง กับ ประมาณการและราคากลาง ของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ที่เคยเข้ามาตรวจสอบที่โครงการฯ เพื่อที่จะ นำไปใส่ไว้ในเอกสารองค์ความรู้ฯ สำหรับใช้เป็นข้อพิจารณาประกอบในการจัดทำประมาณการและราคากลาง ต่อไป

ดังนั้น คณะทำงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ความรู้ที่ ๑ จึงใคร่ขอความ อนุเคราะห์ข้อมูล ประเด็นข้อตรวจพบที่เกี่ยวข้องกับประมาณการและราคากลาง ของหน่วยงานตรวจสอบ ภายนอก ดังกล่าวข้างต้น โดยขอข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวอย่างที่แนบ ขอภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายโสภิญญา เกิดสกุล)

ผผง.ขป.๓

ประธานคณะทำงานฯ

๒.๔.๓ ประเด็นข้อตรวจพบในเขต สขป.๓ จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๓ มีหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานของโครงการฯ ต่างๆ และมีประเด็นข้อตรวจพบที่โครงการฯ ต้องชี้แจง แก้ไข บางกรณีมีความรับผิดชอบละเมิดต้องชดใช้เงินคืนรัฐ ดังแสดงในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ประเด็นข้อตรวจพบในเขต สขป.๓ จากหน่วยงานภายนอก

ประเด็น ข้อตรวจพบ	ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก ประมาณการ/ราคากลาง
ความผิดพลาดในขั้นตอนการคำนวณ	<ul style="list-style-type: none"> - ราคากลาง คำนวณอัตราราคางานคอนกรีตตาด สูงกว่าความเป็นจริง ๒ เท่า และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างฯ แล้ว - หน่วยงานตรวจสอบพบว่า : เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการคำนวณคำนวณดับเบิ้ลเป็นสองเท่า - ความเห็นของหน่วยตรวจสอบ : ให้คณะกรรมการราคากลางรับผิดชอบละเมิดชดใช้เงินคืนหน่วยงานของรัฐ
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อน	<ul style="list-style-type: none"> - ราคากลาง คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อน และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างฯ แล้ว - หน่วยงานตรวจสอบพบว่า : เอกสารสืบราคาที่แจ้งมาได้แสดงว่าเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ผู้จัดทำราคากลางได้นำราคาที่สืบมาคูณ Factor F จึงเป็นการคิดภาษีฯ ซ้ำซ้อน - ความเห็นหน่วยตรวจสอบ : ให้คณะกรรมการราคากลางรับผิดชอบละเมิดชดใช้เงินคืนหน่วยงานของรัฐ
การพิจารณาเลือกใช้อัตราราคางานไม่สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง	<ul style="list-style-type: none"> - ราคากลาง งานขุดลอกคลอง ใช้อัตราราคางาน “งานขุดลอกด้วยรถขุด” - หน่วยงานตรวจสอบทุกทั้งวงว่า : เป็นงานขุดลอกคลองในช่วงฤดูแล้ง และตรวจสอบในสนามแล้วสภาพดินแห้ง ไม่ใช่ดินเลนโคลน ควรใช้อัตราราคางาน “งานดินขุดด้วยเครื่องจักร” ซึ่งอัตราราคางานถูกกว่า - ความเห็นหน่วยงานตรวจสอบ : ให้คณะกรรมการราคากลางแก้ไขอัตราราคางานของราคากลาง
การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับที่ต้องปฏิบัติจริง	<ul style="list-style-type: none"> - ราคากลาง งานขุดลอกคลอง มีการแบ่งงานเป็น ๒ โซน โดยโซนที่ ๒ คำนวณปริมาณงานมีการทยอยดิน โดยปริมาณดินที่ทยอยคิดเป็นดินฟูและใช้อัตราราคางานขุดด้วยเครื่องจักร - หน่วยงานตรวจสอบทุกทั้งวง : ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการทยอยดินในโซนที่ ๒ คิดเป็นดินฟู และการใช้อัตราราคางานดินขุดด้วยเครื่องจักร แทนที่จะใช้อัตราราคางาน ค่าตัดดิน ซึ่งมีราคาถูกกว่า - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนชี้แจง (การชี้แจงต้องเขียนรูปตัดขวางคลองขั้นตอนการทำงาน เหตุผลความจำเป็น ภาพถ่ายประกอบ)